

**CÔNG TY TNHH CBTPXK  
VẠN ĐỨC TIỀN GIANG  
Số: 66/ CV-VĐTG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tiền Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2021

## **ĐƠN KÊU CỨU**

*V/v xin được tiếp tục sản xuất đối với Doanh nghiệp thực hành tốt Sản xuất "3 tại chỗ"*

Kính gửi: **BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Vạn Đức Tiền Giang là đơn vị chuyên nuôi trồng, sản xuất cá tra và thực phẩm chế biến tại cụm Công nghiệp Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

Công ty hiện đang xuất khẩu và cung cấp cho thị trường nội địa các sản phẩm: cá tra fillet, cắt khúc, cá tra tằm gia vị, cá tra nướng, cá tra tằm bột, chả cá viên, cá cắt hoa, tàu hủ phô mai, khô cá 1 nắng... cho các chuỗi siêu thị, nhà hàng bếp ăn công nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp cơm hộp, mì xào, thức ăn tươi ăn liền cho đội ngũ y bác sỹ đang điều trị Covid 19 tại các tuyến cao như Bệnh Viện Chợ Rẫy, bệnh viện Y Dược, cửa hàng 0 đồng, các bếp ăn từ thiện... Sản phẩm của chúng tôi là một trong các mặt hàng thực phẩm thiết yếu theo đúng danh mục nêu trong công văn 4481 ngày 27/7/2021 do Bộ công thương ban hành.

Chấp hành chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, kêu gọi DN thực hành sản xuất "3 tại chỗ", chúng tôi đã đưa ra nhiều chính sách thu hút đầu tư, nên đã có 1200 nhân viên thực hiện test nhanh âm tính vào nhà máy để thực hành sản xuất "3 tại chỗ", với mong muốn giữ được thị trường bán hàng và có thể góp phần công sức nhỏ cung cấp mặt hàng thực phẩm thiết yếu cho người dân trong thời kỳ dịch bùng phát đang có nhu cầu gia tăng. Chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống Covid tại chỗ, tổ chức phân luồng: ăn- ở- sản xuất theo từng dây chuyền sản xuất tránh nhiễm chéo đạt yêu cầu theo đánh giá của Ban quản lý các khu cụm Công nghiệp Tiền Giang. Kết quả là ngày 27/7/2021 toàn thể lao động của công ty được CDC Tiền Giang kiểm PCR âm tính 100%. Đây là sự nỗ lực rất lớn của toàn Công ty.

Ngày 29/7/2021, Công ty nhận được Công văn 4093/UBND-KT của UBND Tỉnh Tiền Giang về việc "tạm dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động theo Phương án 3 tại chỗ", đây thực sự là cú sốc lớn cho DN *chấp hành tốt* chủ trương của ủy ban Tỉnh như công ty Vạn Đức Tiền Giang. Chúng tôi đã chi ra hàng chục tỷ đồng để bố trí sản xuất "3 tại chỗ". Ngoài ra còn dẫn đến các thiệt hại khác nghiêm trọng hơn như sau:

1. Gãy chuỗi cung ứng, cá tra nuôi bị quá lứa do mùa thuận, cá tăng trưởng nhanh. Việc sản xuất "3 tại chỗ" chỉ đạt 50% công suất, đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất, nuôi và xuất khẩu; Nếu phải ngưng sản xuất đột ngột sẽ gây thiệt hại kép đến toàn chuỗi cung ứng, cá nuôi giá thành cao và vượt size không bán được, lãi





ngân hàng, nợ quá hạn... Chúng tôi lại phải bồi thường cho các hợp đồng siêu thị, nguy cơ mất thị trường và phá sản... Doanh nghiệp không sao gánh nổi....

2. Tạo mối nguy lớn cho cộng đồng về kiểm soát dịch bệnh;
3. Mất niềm tin của công nhân với Lãnh đạo, mất niềm tin khách hàng;
4. Người lao động cũng không thể về quê được vì hầu hết chưa được chích vaccin và tất cả địa phương đều giãn cách xã hội, DN giữ lao động ở lại nhà máy mà không sản xuất được sẽ xảy ra tình trạng hỗn loạn về tâm lý và hành vi, sau này khó lòng kêu gọi công nhân quay trở lại nhà máy sản xuất.

Thời gian này là cơ hội cho Doanh nghiệp xử lý tồn kho tăng giá bán, nếu chúng ta tự trói mình thì là tổn thất kép không xứng đáng xảy ra, DN đang cố gắng tạo ra sự kỳ diệu về tăng trưởng, sống chung với lũ mà vẫn tồn tại và về đến đích trước hạn mới thật là tuyệt vời, nếu ta bỏ mất cơ hội này thì chu kỳ giảm giá mới do cá vượt size, áp lực trả nợ ngân hàng, phải giảm giá dẫn đến thua lỗ, nợ xấu thì thật đáng tiếc.

Trước tình hình trên, Công ty gửi đơn kêu cứu đến Bộ trưởng Lê Minh Hoan: DN ngành cá đã quá khổ, giá thức ăn tăng cao, nhiều nhà máy chế biến đóng cửa, Công ty Vạn Đức Tiền Giang đã cố hết sức tổ chức thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” nghiêm túc, mỗi tháng chỉ phí sản xuất tăng hàng chục tỷ đồng chỉ để nhằm giữ được chuỗi cung ứng, giữ chân người lao động, giữ khách hàng và đóng góp phần nhỏ công sức trong công cuộc phòng chống dịch, kết quả làm tốt không được ghi nhận mà bị đánh đồng với các DN chưa tốt và bị ngừng sản xuất đột ngột, thiệt hại này DN thực sự không gánh nổi. ***Doanh nghiệp nào làm sai thì xử lý Doanh nghiệp đó, nhẹ thì khiển trách sửa sai, khắc phục, nặng thì đóng cửa cảnh cáo.*** Thiết nghĩ làm tốt thì phải cho duy trì mới đúng đạo lý, và sau này DN mới có niềm tin vào chỉ đạo của nhà nước.

Chúng tôi khẩn thiết kêu cứu đến Bộ trưởng có ý kiến đến UBND Tỉnh Tiền Giang xem xét giúp cho công ty được tiếp tục duy trì sản xuất.

Chúng tôi cũng thỉnh nguyện Bộ trưởng có ý kiến đến Thủ tướng Chính phủ lời kêu cứu của DN chúng tôi đề ngày 5/8/2021 tới đây chúng tôi vẫn được tiếp tục sản xuất. DN cần được sự lắng nghe và thấu hiểu của Lãnh đạo nhà nước, chúng tôi cần có động lực để cống hiến hết sức mình cho Doanh nghiệp và cho đất nước.

Chúng tôi mong muốn thực hiện theo tinh thần thông báo số 175/ TB-VPCP của TT chính phủ: ***“quyết tâm thực hiện mục tiêu kép không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, theo tinh thần vừa sản xuất vừa chiến đấu với dịch bệnh”.***

Kính chúc Bộ trưởng dồi dào sức khỏe và lèo lái con thuyền Nông nghiệp của đất nước phát triển đi lên bền vững.

Trân trọng,

Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY TNHH CBTP XK VẠN ĐỨC TIỀN GIANG



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trương Thị Lệ Khanh*